



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนด
แนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว มีมติ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี
๒	นางศิริบุญ รุ่งหิรัญ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี โรงพยาบาลลำลูกกา กลุ่มงานการพยาบาล
๓	นายภูไทย กมลวารินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย
๔	นางปิยะพร โชคเหรียญสุขชัย	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๗๑๔๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	๗๐๓๓	ย้าย
	ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทิ้งขยะของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”					
๒	นางศิริณีย์ รุ่งหิรัญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลลำลูกกา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๗๔๒๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลลำลูกกา กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๗๔๒๓	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน “แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการบริหารตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”					
						๑๐๐%

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๓	นายภูไทย กมลวารินทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๗๐๘๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๗๐๘๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ของพนักงานเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อในบริษัทเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี”					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“การพัฒนาลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนในสถานบริการสาธารณสุข”					
๔	นางปิยะพร โชคเหรียญสุขชัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๓๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๗๐๖๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (Network Primary Care Unit : NPCU) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“แนวทางการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเชิงคุณภาพแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี”					